

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
วันจันทร์ ที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากบุคคลภายนอก ประกอบด้วย

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ จรัสกุลชัย		ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์ษ์ แก้วประสิทธิ์		กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์คมสัน จิระภัทรศิลป์		กรรมการ
๔. อาจารย์อุษา แก้วศิลป์		กรรมการ
๕. อาจารย์ดำเนิน ไชยแสน		กรรมการ
๖. นายสุทธิศักดิ์ ทองคำดี		เลขานุการ

ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ ๐๕๐๖(๓)/ว๗๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน ขอให้สภาสถาบัน ถัดมาจากการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และสามารถให้ความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติ อนุมัติ ทั้งนี้ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รายงานเพิ่มเติมเรื่องการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้คณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เข้าตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ และตรวจดูสถานที่ ขณะนี้ยังไม่ได้รับทราบผลการประเมินอย่างเป็นทางการ แต่จากการสอบถามคาดว่าไม่มีปัญหา เพราะมหาวิทยาลัยดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการเปิดสอนนอกสถานที่ตั้งที่กำหนด และเมื่อได้รับทราบผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการจะนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป



(นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

การประชุม
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
 วัน จันทร์ ที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๔ เป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรอบที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่แสดงน้ำหนักและผู้รับผิดชอบตามเป้าหมายคุณภาพ โดยเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายสำหรับการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มี ๑๓ องค์กรประกอบ ๕๕ ตัวบ่งชี้ ครอบคลุมเกณฑ์การประเมินของ สกอ. / สมศ. รอบสาม / ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ / นโยบายรัฐบาล ๓ ดี และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินคุณภาพเชิงเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ประกอบการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบนโยบายและแนวทางเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

มติ อนุมัติเป้าหมายคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิขอทราบรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.๒.๕) ครอบคลุมถึง e-Library หรือไม่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.๒.๖) เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดหรือไม่ ๒.๑๒ การพัฒนาอาจารย์ (สมศ.๑๔) ในกรณี ร่องอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รายงานว่า ในตัวบ่งชี้ ๒.๕ จะเน้นระบบ e-Library คือ ระบบการยืม-คืนหนังสือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะของหนังสือสามารถลิงค์ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ สกอ. ได้ และหนังสือบางอย่างซื้อลิขสิทธิ์เพื่อให้อาจารย์ใช้ศึกษาค้นคว้าในการทำวิจัย ปัจจุบันจัดซื้อหนังสือลดลงเปลี่ยนเป็นจัดซื้อ CD ในข้อ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน นอกเหนือจากในชั้นเรียน นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์หรือส่งงานผ่านอีเมล และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกสาขาวิชาจัดทำบทเรียนในรูปแบบของ e-learning ในข้อ ๒.๑๒ เรื่องการพัฒนาอาจารย์จะมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยจัดเป็นโครงการอบรมในต่างจังหวัดเป็นเวลา ๓ วัน เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ เทคนิคการสอน การวัดประเมินผล เป็นต้น

(นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย